

คำขวัญ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.ค. 2552

คำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ



“ เลิกเหล้าเขาพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข ”

ที่โรงแรมรามาร์คเด็นท์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเขาพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ มีนายมานิต นพอมรบดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
โดยในปีนี้รัฐบาลได้มอบคำขวัญงดเหล้าเขาพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2552
ที่ว่า

“ เลิกเหล้าเขาพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข ”

นายมานิต กล่าวว่า จากสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย
โดยผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2550 คนไทยถึง 10.3 ล้านคน
เป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ โดยมีถึง 3.3 ล้านคนที่ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ที่มีอัตราการดื่มประจำเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อปี 2539 ถึง 70 %
ซึ่งถ้าหากรัฐบาลและสังคม ไม่มีมาตรการดูแลเพียงพอ
เราคงมีคนรุ่นใหม่ติดแอลกอฮอล์กันเป็นจำนวนมาก ผลจากการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำไปสู่การเจ็บป่วยกว่า 60 โรค ซึ่งในปี 2549 พบว่ามีผู้ป่วยจากการดื่มแอลกอฮอล์ ถึง 3
ล้านคน สวมใหญ่เป็นผู้ชายถึง 2.6 ล้านคน

“ ผลจากการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ยังก่อปัญหาให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็กมีจำนวนมากขึ้น จากตัวเลขการให้บริการของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ประจำจังหวัด 297 แห่ง ในปี 2550 พบว่า มีเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ
ที่ถูกกระทำทารุณ เขาใช้บริการจำนวน 19,068 ราย
และจากสถิติของกองวิจัยและวางแผน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2547-255 1
พบว่ามีผู้หญิงเขาแจ้งความดำเนินคดีการทำร้ายร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อนหญิงชี้ว่าร้อยละ 70-80 ของชาย
ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มักใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยการทุบตีทำร้าย
ร่างกาย และดาบทำร้ายตามจิตใจ ” นายมานิต กล่าว

นายมานิต กล่าวว่่า เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ รัฐบาลจึงมอบคำขวัญในปีน้ีว่า “ เลิกเหล้าเขาพรรษา พาดรอบครัวเป็นสุข ” เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมของการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กเยาวชน พร้อมกับรณรงค์ให้เยาวชนรวมเชิญชวนให้พ่อแม่เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของการลดปริมาณการดื่ม และยังเป็นการลดความรุนแรง การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว ซึ่งในปีน้ีประชาคมงดเหล้าจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะรวมกันรณรงค์เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และการเชิญชวนให้พ่อแม่เลิกเหล้า เพื่อสร้างความสุขขึ้นในครอบครัว

นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่่า จากการรณรงค์ในช่วงเทศกาลงดเหล้าเขาพรรษาดลอด 6 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้เขารวมงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาอยู่ในระดับที่พอใจ โดยผลสำรวจของศูนย์วิจัยเอแบคโพล ตั้งแต่ปี 2547 - 2551 พบว่า มีผู้รวมงดเหล้าเขาพรรษา เฉลี่ย 56 % โดยมีผู้งดเหล้าดลอด 3 เดือน เฉลี่ย 3 2% ซึ่งสูงกว่าสถานการณ์ก่อนการรณรงค์งดเหล้าเขาพรรษา จากขอมูลการสำรวจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2544 พบว่า มีคนงดเหล้าเขาพรรษาเพียง 11.8%

นพ.อุดมศิลป์ กล่าวว่่า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยที่จะทำให้การงดเหล้าดีขึ้นคือ คนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลูก ภรรยา และพ่อแม่ มีส่วนสำคัญในการชักจูงให้คนหันมาเลิกเหล้าได้ถึง 38% ด้วยเหตุนี้ในการรณรงค์งดเหล้าเขาพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จึงได้เน้นที่ครอบครัวเป็นสำคัญ ด้วยการให้ลูกชวนพ่อแม่ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำโครงการนารอง ในโรงเรียนทั้งหมด 3,100 แห่ง ให้นักเรียนชวนพ่อแม่ญาติพี่น้องเลิกเหล้า สนับสนุนชุมชนเพื่อรวมกับเด็กนักเรียนรณรงค์เลิกเหล้า จำนวน 50 โครงการ พร้อมกับจัดค่ายครอบครัวเลิกเหล้า จำนวน 80 ครอบครัว จาก 4 ภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีวัดเป็นศูนย์เลิกเหล้า จำนวน 171 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลดละเลิก และมีศูนย์ให้คำปรึกษาเลิกเหล้า ที่หมายเลข 02 379 1020 ทุกวันระหว่างเวลา 8.00 - 16.00 น.

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขอบคุณ<http://blog.eduzones.com/futurecareer/27020>